



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ม.เฮ! ก.พ.รับรองปริญญา-โละสกอ.รับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยหลังหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า ตนได้แจ้งให้ ทปอ.รับทราบผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่ง ก.พ.เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอลดขั้นตอนการอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งเดิมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล จะต้องสอบถามกลับมายัง สกอ.ว่ารับทราบหลักสูตรหรือไม่ เพื่อให้การรับรองและกรันตีเงินเดือนแต่ต่อไป ก.พ.ไม่ต้องถาม สกอ. แต่จะรับรองปริญญาบัตรตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเลย กรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กำหนด สภามหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบใน

ฐานะพนักงานของรัฐ เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เรียนสามารถฟ้องแพ่ง

“ไม่ได้ยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และ สกอ.จะไม่มีเวลาไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่เกเร หรือมีประวัติไม่ดี หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องหลักสูตรไม่ได้คุณภาพ ส่วน สกอ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลว่าแต่ละแห่งเปิดหลักสูตรใดบ้าง ไม่ต้องรับทราบ ซึ่ง ทปอ.ดีใจมาก เพราะทำให้การบริหารงานอุดมศึกษาเป็นอิสระทางวิชาการอย่างแท้จริง” นพ.ธีระเกียรติกล่าว และว่า อ.ก.พ.วิสามัญ ยังมีมติที่จะเสนอให้ ก.พ.พิจารณาบุคคลเข้ารับราชการโดยเน้นดูความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร ซึ่งจะช่วยลดค่านิยมที่ยึดติดกับปริญญาบัตร อาทิ หากต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็จะทดสอบความสามารถ ซึ่งถ้าผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความสามารถมากกว่าผู้จบปริญญาตรีก็ได้รับบรรจุแต่ถ้าความสามารถเท่ากันก็เลือกรับผู้จบปริญญาตรี

